



สถาบันสอนภาษาเกาหลีที่ดีที่สุดในโลก!

โอกาสดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยากเรียนภาษาเกาหลีมาถึงแล้ว

กำหนดการหลักสูตรภาษาเกาหลี และข้อมูลค่าเล่าเรียน สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮี

เรียนรู้ภาษาเกาหลี ในสถาบันการศึกษานานาชาติระดับ TOP 3 ของโลก

มหาวิทยาลัยคยองฮีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 ภายใต้เป้าหมายของการสร้างวัฒนธรรมเกาหลีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวทีโลกโดยเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักโลกภิวัตน์และวัฒนธรรมนานาชาติ ด้วยศักยภาพของนักศึกษาที่หลากหลายประกอบกับหลักสูตรทางภาษาและหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยคยองฮีกลายเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบทางการศึกษาภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม ทั้งนี้สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮียังมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบดูแลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเสมอมา

แนะนำสถาบันการศึกษานานาชาติ

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮี วิทยาเขตโซล เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับภาษาเกาหลีและภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 จนถึงปัจจุบัน สถาบันการศึกษานานาชาติได้จัดเตรียมหลักสูตรภาษาเกาหลีที่หลากหลายไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนกว่า 6,000 คนต่อปี จาก 100 ประเทศทั่วโลก

โปรแกรมพิเศษผู้ช่วยภาษาเกาหลี โดยชาวเกาหลี (บัดดี้)

สถาบันการศึกษานานาชาติพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวต่างชาติสามารถศึกษาภาษาเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีได้โดยปราศจากปัญหาต่างๆ ด้านการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดให้มีโปรแกรมผู้ช่วยด้านภาษาเกาหลีซึ่งเป็นชาวเกาหลีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรง ทั้งด้านการเรียนภาษาและเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮี

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีหรือ Test of Proficiency in Korean (TOPIK) เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะทางภาษาเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าสมัครสอบทั้งภายในประเทศเกาหลีและในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีภายในประเทศ มีสถาบันที่ดำเนินการจัดสอบรวมทั้งสิ้น 36 สถาบัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮี

ที่ตั้งและการบริการที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยคยองฮีตั้งอยู่ห่างจากย่านชงโนและมย็องดงซึ่งเป็นใจกลางกรุงโซลเพียง 30 นาที ด้วยความเหมาะสมลงตัวทั้งด้านพื้นที่ ตัวอาคาร และบรรยากาศที่สวยงาม จึงทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคยองฮี วิทยาเขตโซลได้รับความสนใจและเข้าเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร รวมทั้งโฆษณาที่มีชื่อเสียงบ่อยครั้ง นอกจากนี้ทำเลและทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมแล้ว เจ้าหน้าที่และเพื่อนนักศึกษาทุกคนยังเต็มใจให้ความช่วยเหลือและมอบประสบการณ์ดีๆ ให้เสมอเพื่อความสุขและรอยยิ้มตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

โปรแกรมการศึกษาด้านวัฒนธรรม

นอกจากหลักสูตรภาษาเกาหลีแล้ว สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคยองฮี ยังได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่สนใจ เช่น เทควอนโด ดนตรี ภาพยนตร์ และโปรแกรมทัศนศึกษาสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ ในภาคเรียนปกติช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย

